
สรุปผลการประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา 

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 – 15.25 น. 
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 410 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย 

(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
ตามที่ มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 – 15.2๕ น.  
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นั้น รองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา (นางสาวสุภัทรา บุญเสริม) ได้ชี้แจงรายละเอียดการเชื่อมโยงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ต่อคณะอนุกรรมาธิการ
วิสามัญฯ สรุปประเด็นค าถามและข้อสังเกต ได้ดังนี้ 

ประเด็นค าถาม 
๑. พลเรือเอกทวีชัย บุญอนันต์ (ประธานที่ประชุม) 

1.1 ค าถาม : เอกสารชี้แจงหน้า 5 แผนย่อยด้านอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์  
ขอทราบว่า เป้าหมายผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการสามารถ
แข่งขันได้ หมายถึง ผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ หรือลงไปถึงระดับ SMEs 

 ค าตอบ : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกระดับ ทั้ง SMEs 
ระดับกลางและระดับใหญ่ โดยกลุ่ม SMEs จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปให้ได้มาตรฐานสากลสามารถ
ส่งออกได ้ส่วนระดับใหญ ่เช่น การส่งเสริมนวัตกรรมยาที่ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านยา เช่น ยาชีววัตถุ 
วัคซีน ยาฉีด โดยมีบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  พัฒนา
ต้นแบบในการผลิต หรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสถานการณ์โควิด-19 เช่น ชุด PPE หน้ากากทางการแพทย ์
หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย และชุดตรวจต่างๆ ให้มากขึ้น 

1.2 ค าถาม : ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เช่น เกลือขัดตัว เกลือผสมมะขาม ที่เป็นผลิตภัณฑ์ 
OTOP และมีการจ าหน่ายทั่วไป อยากทราบว่า อย. หรือ มกอช. เป็นผู้รับรองผลิตภัณฑ์และฉลาก 
รวมถึงเห็นการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในโทรทัศน์ด้วย 

 ค าตอบ : ผลิตภัณฑ์ เกลือขัดตัวจัดเป็นเครื่องส าอาง สามารถยื่นค าขอผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ถ้าหากสูตรไม่ได้ใส่สารที่ห้ามใช้ เป็นสูตรพื้นฐาน ไม่มีความซับซ้อน การพิจารณาอนุญาตจะ
เป็นระบบ Auto คือ อนุญาตทันที ยกเว้นเครื่องส าอางบางประเภทที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน
ภาชนะบรรจุ Vial หรือ Ampoule ที่มีลักษณะคล้ายยา โดยเฉพาะที่น าเข้าจากต่างประเทศจะตรวจสอบ
เข้มข้น เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายหาช่องว่างทางกฎหมายกระท าผิด จากที่ต้องขออนุญาตเป็นยา  
ก็มาขออนุญาตเป็นเครื่องส าอาง ในส่วนการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์มีการขออนุญาต
ถูกต้อง แต่จะผิดเรื่องการโฆษณา ซึ่ง อย. ร่วมกับ กสทช. ด าเนินการทางกฎหมาย เนื่องจากโทษหนักกว่า
กฎหมายของ อย. 
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1.3 ค าถาม : มกอช. มีการ Certify Lab เช่น พืชไร่ และตรวจสอบให้การรับรอง ในส่วนของ อย. 
มีกระบวนการตรวจสอบให้การรับรองอาหารและยาเช่นเดียวกับ มกอช. หรือไม่ 

 ค าตอบ : มกอช.เป็นหน่วยงานทีร่ับผิดชอบการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ส่วน อย.
รับผิดชอบในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และตรวจสอบเฝ้าระวังหลังออกสู่ตลาด จะใช้
ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน และน าผลวิเคราะห์
ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือด าเนินคดีต่อไป 
2. นายสมชัย รอดเรือง 

2.1 ค าถาม : เอกสารชี้แจงหน้า 3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่ส่งผลต่อแผนย่อยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและ
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะโดยตรง เสนอว่า ควรที่จะเชื่อมโยงกับแผนย่อย
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ภายใต้แผนแม่บทอุตสาหกรรมและการบริการแห่ง
อนาคต เนื่องจากการมีผลิตภัณฑ์และการจ าหน่ายมากขึ้น จะส่งผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมทาง
การแพทยใ์กล้เคียงกับตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อยมากกว่า 

ค าตอบ : เนื่องจากบทบาทภารกิจในแผนงานพ้ืนฐานของ อย. เป็นการควบคุมก ากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการ ได้มาตรฐาน สามารถลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ตามมา  
ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี จึงเชื่อมโยงแผนดังกล่าวไว้ในแผนแม่บทด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมี 
สุขภาวะที่ดี แผนย่อยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์ 

๑.๑ เอกสารชี้แจงหน้า 5 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เชื่อมโยงกับแผนย่อย 4.2 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร แต่ในระบบ e-Budgeting 
เชื่อมโยงไว้ที่อ่ืนๆ ท าให้ไม่ส่งผลต่อแผนย่อยและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขอให้ปรับการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ e-Budgeting ด้วย 

เลิกประชุมเวลา 15.2๕ น. 

 
นางสาวจิราวรรณ  ลิ้มไพบูลย์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาวทศพร  เวศนานนท์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


